

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII

Thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND huyện về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Văn bản số 43/BC-HĐND ngày 14/9/2023, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Lĩnh vực nông nghiệp

(1) Cử tri thôn Trường Định 1, xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng có kế hoạch nạo vét mương rút tuyến Quốc lộ 19B, đoạn từ nhà ông Nguyễn Đức Bá đến nhà bà Mai Thị Hân ở Xóm 1, thôn Trường Định 1. Vì đoạn đường này khi trời mưa thường gây ra tình trạng ngập úng.

Trả lời:

Theo hồ sơ thiết kế của Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định làm Chủ đầu thì đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Đức Bá đến nhà bà Mai Thị Hân (giáp cầu Trường Định), ở Xóm 1 thuộc thôn Trường Định 1 không được bố trí đầu tư hệ thống rãnh thoát nước mưa, do đó, khi mưa lớn có một số điểm bị ngập úng cục bộ. Tiếp thu phản ánh của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với UBND xã Bình Hòa tiến hành kiểm tra, tham mưu văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải và ngành chức năng xem xét đầu tư hệ thống rãnh dọc thoát nước mưa đoạn đường nói trên để có cơ sở trả lời cho cử tri vào kỳ họp HĐND huyện kế tiếp.

(2)- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch nạo vét lòng Hồ Thủ Thiện, xã Bình Nghi để tích nước tưới nhiều hơn, vì theo thời gian lượng nước lớn trên núi đã đẩy lá cây keo mục, đất bùn trôi xuống làm lòng hồ cạn dần, hồ không đủ dung tích chứa nước.

Trả lời:

Hồ Thủ Thiện có dung tích thiết kế là 2,02 triệu m³, lượng nước bình quân hằng năm trong hồ cơ bản đảm bảo nguồn nước tưới chủ động cho diện tích 103 ha/vụ sản xuất nông nghiệp, với 2 vụ lúa/năm. Trong 02 năm gần đây, lưu lượng

nước đến tại hồ có nhiều thời điểm chảy qua tràn, để khai thác sử dụng nguồn nước mặt có hiệu quả, đảm bảo dung tích chứa cũng như góp phần mở rộng, chuyển đổi diện tích sản xuất nông nghiệp, đảm bảo công tác an toàn hồ chứa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa, lũ, UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với UBND xã Bình Nghi và đơn vị quản lý khai thác hồ chứa kiểm tra thực tế việc bồi lắng đất trong lòng hồ, tham mưu đề xuất phương án khắc phục.

(3)- Cử tri thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú kiến nghị: Diện tích ruộng lúa bà con thôn Phú Hiệp trồng hiện đang nằm trên địa bàn xã Tây Phú nhưng do HTX nông nghiệp thị trấn Phú Phong quản lý. Điều này gây ra nhiều bất cập trong công tác điều tiết nước và xảy ra tình trạng tranh cãi giữa bà con với HTX. Bên cạnh đó, hiện nay có nhiều đoạn kênh mương xuống cấp, đổ ngã gây ngập úng và chưa được nạo vét; trong đó, đoạn mương từ Cầu Bà Sứ đến Cây Đa bị ngã 5m gây thiệt hại nặng cho bà con và đoạn mương Sa Đồng đến Cây Đa bị lấp nhiều năm không nạo vét. Đề nghị các ban, ngành chức năng của huyện quan tâm giải quyết.

Trả lời:

Vấn đề cử tri nêu, Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 2404/TB-UBND ngày 21/9/2023. Theo đó, ngày 31/10/2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Tây Phú, UBND thị trấn Phú Phong, Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp Tây Phú và Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Phú Phong tổ chức cuộc họp bàn về vấn đề này, tại cuộc họp các bên tham gia đã thống nhất bàn giao toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú do Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp Tây Phú quản lý trước đây cho Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp Tây Phú quản lý khai thác và điều hành sản xuất; thực hiện việc chuyển giao quản lý khai thác giữa 2 Hợp tác xã chậm nhất đến ngày 10/11/2023; sau thời gian trên, Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp Tây Phú sẽ đảm nhận thực hiện 3 khâu dịch vụ trên địa bàn thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú (bao gồm: Thủy lợi, cày và thu hoạch) bắt đầu từ vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024 với diện tích 116,91 ha. Trong thời gian tạm thời khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng thủy lợi của HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Phú Phong tại khu vực nói trên, Hợp tác xã Dịch vụ - Thương mại - Nông nghiệp Tây Phú có trách nhiệm quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình nhằm phát huy hiệu quả sử dụng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con nhân dân theo quy định.

(4)- Cử tri thôn Thuận Ninh, xã Bình Tân kiến nghị: UBND huyện và các ngành sớm đầu tư, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt để Nhân dân sử dụng. Hiện nay, Nhân dân sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo tiêu chuẩn về vệ sinh.

Trả lời:

Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai đầu tư dự án Hệ thống cấp nước

sinh hoạt phía Bắc huyện Tây Sơn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn cấp nước tập trung cho Nhân dân trên địa bàn huyện, công trình sẽ đảm bảo chủ động cung cấp nước của một phần các xã phía Bắc huyện Tây Sơn trong đó có một số thôn: Mỹ Thạch, Thuận Hòa, Phú Hưng và An Hội thuộc địa bàn xã Bình Tân. Tuy nhiên, thôn Thuận Ninh có địa hình khá cao so với các thôn nằm trong dự án nên chưa được đưa vào kế hoạch mở mạng cấp nước từ Hệ thống cấp nước sinh hoạt phía Bắc huyện Tây Sơn. UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND xã Bình Tân khảo sát và đề xuất phương án phù hợp với địa hình và kinh phí đầu tư. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ xem xét đề xuất của các ngành về đầu tư nâng cấp Công trình cấp nước tập trung từ thôn M6 cung cấp nước sạch cho bà con Nhân dân thôn M6 và thôn Thuận Ninh khi đảm bảo cân đối được kinh phí.

(5)- Cử tri thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị: Việc nâng cốt nền tại Khu 4, Xóm 1, thôn Tả Giang 1 và Khu 2, Xóm 6, thôn Thượng Giang 2 thuộc dự án đầu tư xây dựng Đập dâng Văn Phong làm cho nước không thoát được gây ngập úng cục bộ ở một số khu vực và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của Nhân dân. Nội dung này cử tri nhiều lần kiến nghị và được UBND huyện chỉ đạo cho các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với UBND xã Tây Giang để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng ngập úng vẫn chưa được khắc phục.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế khu vực sản xuất nông nghiệp tại Khu 4, Xóm 1, thôn Tả Giang 1 có diện tích khoảng 4.000m² thường xuyên bị ngập úng do mặt bằng thấp, trong đó có 1.500m² không thể sản xuất; tại Khu 2, Xóm 6, thôn Thượng Giang 2 có diện tích khoảng 01 ha đất thấp trũng, nước rút chậm và do nằm về phía cuối của khu vực sản xuất nên thường xuyên bị ngập úng. Để kịp thời khắc phục tình trạng ngập úng nêu trên, UBND huyện giao UBND xã Tây Giang chỉ đạo HTX Nông nghiệp Thượng Giang khẩn trương nạo vét, khơi thông các hệ thống mương tưới, tiêu nội đồng kịp thời tiêu thoát nước tốt cho khu vực. Để đảm bảo khắc phục tình trạng trên, UBND huyện giao UBND xã Tây Giang chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện khảo sát và rà soát, áp dụng lồng ghép các nguồn vốn, trong đó đăng ký nguồn xi măng thực hiện Chương trình bê tông kiên cố hóa kênh mương để đầu tư xây dựng các tuyến mương thoát nước cho khu ngập úng nói trên trong năm 2024.

(6)- Cử tri thôn Thượng Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị: Thủy điện An Khê - KaNak hoạt động 5 năm qua đã làm sạt lở hai bên bờ suối Cát, xâm thực đất của bà con. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch xây kè hai bên Suối Cát.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra thực tế các ảnh hưởng của dòng chảy trên suối Cát gây sạt lở hai bên bờ, xâm thực đất sản xuất nông nghiệp của bà con. Trước mắt, UBND huyện giao UBND xã Tây

Thuận khản trương xây dựng kế hoạch và triển khai khơi thông, nạo vét thông thoáng dòng chảy trên suối Cát (nhằm ổn định dòng chảy); huy động các nguồn lực đóng góp hỗ trợ của các đơn vị (Nhà máy thủy điện) có sử dụng nguồn nước trên suối để khắc phục; tổ chức theo dõi kiểm tra các diện tích đất sản xuất của người dân bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ xem xét bố trí, tranh thủ các nguồn vốn, chương trình để đầu tư kiên cố chống sạt lở khi có đủ điều kiện triển khai.

1.2. Thủy lợi

(7)- Cử tri thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi V dọn dẹp mương Văn Phong từ cầu Kiên Thạnh đến mương Hang Dơi, vì một số hộ trồng cỏ trong lòng mương này làm cản trở việc tiêu nước, gây ngập úng thường xuyên và làm ảnh hưởng việc thu hoạch vụ Hè Thu.

Trả lời:

Đoạn mương Văn Phong từ cầu Kiên Thạnh đến mương Hang Dơi thuộc kênh tưới Mương Cùng từ vị trí K0 đến khoảng K0+250m. Hàng năm, tuyến kênh mương này đều được Xí nghiệp thủy lợi V cho nạo vét trước vụ Đông Xuân để đảm bảo tưới và tiêu hiệu quả cho cánh đồng thuộc xã Bình Hòa. Việc người dân tự ý dâm gốc, trồng cỏ voi ở mái trong hai bên lòng kênh và trên bờ sau khi Xí nghiệp thủy lợi V triển khai nạo vét đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và vận hành kênh mương. UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Hòa chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi V tổ chức làm việc với các hộ dân để yêu cầu Nhân dân nhổ bỏ, không được trồng cỏ voi trong lòng mương. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, nếu phát hiện các hộ dân tiếp tục vi phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định.

(8)- Cử tri xã Tây An kiến nghị: Đề nghị UBND huyện làm việc với Xí nghiệp Thủy lợi V, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định tăng cường số đợt nạo vét các tuyến kênh tiêu để chống úng trên địa bàn xã Tây An đảm bảo phục vụ cho sản xuất nông nghiệp (Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục triệt để).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi V, UBND xã Tây An để khắc phục. Theo đó, hệ thống các tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã Tây An là kênh tưới tiêu kết hợp, hàng năm được Xí nghiệp Thủy lợi V đầu tư và nạo vét, vớt bèo thông thoáng dòng chảy để phục vụ tưới cho bà con Nhân dân vào đầu vụ Đông Xuân và trước vụ Hè. Kết quả thể hiện qua công tác nghiệm thu tưới hàng năm giữa HTX với Xí nghiệp. Việc bị úng cục bộ khi mưa lớn gây ra ở một số nơi là do sau khi nạo vét tiêu nước, vào vụ sản xuất bà con và HTX hay đắp các bờ cản hoặc đập bồi để dâng nước tưới, các tuyến đập bồi của địa phương nằm trên tuyến kênh tiêu không được tháo dỡ kịp thời để đảm bảo tiêu thoát lũ. Ngày 17/8/2023, Phòng NN&PTNT huyện, Xí nghiệp Thủy lợi V, UBND xã Tây An và HTXNN xã Tây

An đã họp và thống nhất: Trong vụ tưới khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng, địa phương có trách nhiệm tháo dỡ lạch điều tiết trên các tuyến kênh tiêu do địa phương xây dựng, khi kết thúc vụ Hè Thu thì tháo dỡ hoàn toàn đập bồi để tiêu lũ hiệu quả và nạo vét, phát dọn các tuyến kênh tiêu nội đồng. Ngoài ra, địa phương có ý kiến đề nghị Xí nghiệp thủy lợi V tổ chức nhiều đợt nạo vét trong năm đối với các tuyến kênh tiêu; tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh phí của Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định đang gặp khó khăn, không đủ nguồn vốn để thực hiện, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định xem xét thực hiện các kiến nghị của cử tri.

(9)- Cử tri xã Tây Vinh kiến nghị: Đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi V thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch nạo vét đoạn mương trên địa bàn xã do đơn vị quản lý để bảo đảm tiêu, thoát nước không gây ngập úng khi thu hoạch lúa vụ Hè Thu và Đông Xuân. Vì hiện nay, bèo mọc tràn ngập mương gây cản trở dòng chảy.

Trả lời:

Hệ thống kênh mương tiêu của Xí nghiệp thủy lợi V quản lý, khai thác nằm trên địa bàn xã Tây Vinh là tưới tiêu kết hợp được Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định tổ chức nạo vét, vớt bèo khơi thông dòng chảy đảm bảo phục vụ tưới, tiêu hiệu quả vào đầu các vụ Đông Xuân và Hè Thu hàng năm. Việc thực hiện công tác nạo vét và vớt bèo Xí nghiệp sẽ triển khai trong thời gian đến để đảm bảo tiêu thoát lũ hiệu quả trên các tuyến kênh này.

Ngoài ra, theo Biên bản làm việc ngày 17/8/2023 giữa Phòng NN&PTNT huyện, Xí nghiệp thủy lợi V, UBND và HTXNN xã Tây Vinh đã thống nhất: Trong vụ tưới khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng, địa phương có trách nhiệm tháo dỡ lạch điều tiết trên các tuyến kênh tiêu do địa phương xây dựng, khi kết thúc vụ Hè Thu thì tháo dỡ hoàn toàn đập bồi để tiêu lũ hiệu quả và nạo vét, phát dọn các tuyến kênh tiêu nội đồng. Do đó, trong quá trình thực hiện nạo vét, đề nghị UBND xã Tây Vinh phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi V để công tác nạo vét được hiệu quả và công trình hoạt động ổn định.

(10)- Cử tri thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân kiến nghị: Vụ Đông Xuân năm 2022 - 2023, Xí nghiệp Thủy lợi V chỉ điều tiết nước tưới 01 lần/tuần đối với diện tích cây lạc thuộc khu vực Rộc Bài, Đồng Chính là không đủ nhu cầu cho cây lạc sinh trưởng, phát triển làm ảnh hưởng đến năng suất. Đề nghị trong thời gian tới, Xí nghiệp cung cấp lượng nước tưới đảm bảo để bà con sản xuất.

Trả lời:

Khu vực ruộng Rộc Bài, Đồng Chính của thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân thuộc khu tưới Văn Phong lấy nước từ Kênh N16 để tưới cho cánh đồng nói trên. Thời gian qua, phần diện tích này được đăng ký sản xuất với Xí nghiệp là cây lúa; tuy nhiên, vụ Đông Xuân năm 2022-2023 người dân tự ý chuyển đổi sang trồng cây lạc, thời gian sản xuất cây lạc muộn so với lịch sản xuất lúa, dẫn đến thời gian thu hoạch muộn hơn so với cây lúa nên không đủ nước tưới các

đọt còn lại của cây lạc. Ngoài ra, địa phương không bố trí thủy nông nội đồng để dẫn nước cho phần diện tích nói trên nên người dân tự ý kê cản, tháo nước tưới gây lãng phí nguồn nước. Đề nghị UBND xã Bình Tân chỉ đạo HTXNN Bình Tân thành lập đội thủy nông cơ sở theo Luật Thủy lợi; đồng thời, phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi V để đảm bảo công tác tưới tiêu hiệu quả cho bà con Nhân dân.

1.3. Cấp và Thoát nước

(11)- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện cắt tĩa cây xanh trên địa bàn thị trấn trước mùa mưa bão để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã giao Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện thực hiện quản lý, chăm sóc hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn Phú Phong. Hiện nay, để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai, hạn chế cây đổ ngã gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện tiến hành cắt, tĩa cành toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn thị trấn. Ngày 25/10/2023, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện đã gửi thông báo UBND thị trấn Phú Phong để phối hợp và thông báo trên đài truyền thanh thị trấn để bà con biết và phối hợp thực hiện. Dự kiến ngày 20/11/2023 sẽ hoàn thành.

(12)- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: Hiện nay, việc thu gom rác thải một ngày/một lần trên địa bàn thị trấn không đúng theo lịch trình quy định, nên đã gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục.

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Phú Phong đối với các tuyến chính 15 lần/tháng, các tuyến còn lại 8 lần/tháng. Bắt đầu từ ngày 01/7/2023 (trừ ngày Chủ Nhật) tăng tần suất thu gom lên 1 lần/ngày. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có một số tuyến ngoại thị khó khăn nên chưa thu gom theo kế hoạch một lần/ngày được. Hiện nay, Ban Quản lý Cấp và Thoát nước huyện có kế hoạch chi tiết về thời gian thu gom của từng tuyến đường và thông báo trên đài truyền thanh thị trấn để bà con phối hợp chủ động tập trung rác ra trước nhà để nhân viên thu gom được kịp thời.

2. Về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

(13)- Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị: Hiện nay, có một số hộ dân trồng rừng khu vực núi Hòn Sừng, thôn Phú Lạc đã tự ý đưa máy móc cơ giới vào cải tạo san bằng sườn núi, sườn đồi tạo thành các bậc thang để trồng cây, thay đổi hiện trạng có nguy cơ gây sạt lở vào mùa mưa. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết.

Trả lời:

Về nội dung phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với UBND xã Bình Thành kiểm tra, xử lý theo quy định. Ngày 03/11/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã có Văn bản số 317/TNMT-TH đề nghị UBND xã Bình Thành khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ việc các hộ dân tự ý đưa máy cơ giới vào cải tạo san bằng sườn núi, sườn đồi tạo thành các bậc thang để trồng cây, thay đổi hiện trạng, có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa tại khu vực núi Hòn Sung, thôn Phú Lạc, xã Bình Thành; nếu phát hiện có hành vi vi phạm thì đề nghị UBND xã Bình Thành tiến hành xác lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Bình Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn xã chấp hành nghiêm quy định của Luật Đất đai; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai theo quy định pháp luật.

(14)- Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị: *Hiện tại có 08 hộ dân trước kia ở xóm Bầu thuộc thôn Kiên Ngãi đổi đất di dời vào nơi ở mới là khu vực đất chợ Gò Cây (cũ), nhưng đất nhà ở của các hộ gia đình này đến nay chưa được công nhận để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ đã kiến nghị nhiều lần nhưng do còn gặp vướng mắc vào các quy định về hồ sơ, thủ tục. Đề nghị lãnh đạo UBND huyện xem xét, chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm giải quyết cho những trường hợp này.*

Trả lời:

Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số hộ dân trước kia ở xóm Bầu, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành đổi đất di dời vào nơi ở mới tại khu vực đất chợ Gò Cây (cũ) nhưng đến nay chưa cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND huyện giao UBND xã Bình Thành khẩn trương rà soát, giải quyết theo quy định, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn UBND xã Bình Thành tổ chức thực hiện, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND huyện vào cuối tháng 12/2023.

(15)- Cử tri Nguyễn Văn Tánh ở xóm Đông thôn An Đông, xã Bình Thành kiến nghị: *Năm 2014, gia đình ông có mua đất của ông Hồ Chí Thành ở cùng địa phương. Đến năm 2022, ông Tánh đã nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất và nộp hồ sơ xin tách thửa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhưng đến nay các cơ quan chức năng không thực hiện. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết.*

Trả lời:

- Theo nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tánh nêu trên, thì nguyên thửa đất này là của ông Hồ Chí Thành và bà Nguyễn Thị Lượm, thuộc thửa đất số 46, tờ bản đồ số 30, diện tích 850m² (200m² đất ở; 650m² đất trồng cây lâu năm). Qua rà soát hồ sơ lưu tại Chi nhánh văn Phòng Đăng ký đất đai huyện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Hồ Chí Thành, bà Nguyễn Thị Lượm với ông Nguyễn Văn Tánh chưa đảm bảo quy định vì hai bên chưa làm

thủ tục sang tên (Vì ông Nguyễn Văn Tánh trình bày là năm 2014 gia đình ông có mua đất của ông Hồ Chí Thành).

- Qua rà soát hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 (Từ đất vườn sang đất ở), ông Nguyễn Văn Tánh không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, năm 2022 ông Hồ Chí Thành và bà Nguyễn Thị Lụa, thường trú: Thôn An Đông, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn có nhu cầu sử dụng đất ở, nên đã xin chuyển 100m² đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại thửa đất số 46, tờ bản đồ số 30, diện tích 850m² (200m² đất ở, 650m² đất trồng cây lâu năm) và đã được UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND huyện.

- Về quy định điều kiện tách thửa: Căn cứ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định (sửa đổi tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh) thì hiện tại thửa đất số 46, tờ bản đồ số 30 không đủ điều kiện tách thửa.

(16)- Cử tri Trần Văn Ra, làng Xà Tang, xã Vĩnh An kiến nghị: Năm 2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của ông đến nay vẫn chưa trả lại. Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Sơn giải thích lý do thu hồi và hoàn trả lại giấy chứng nhận cho ông.

Trả lời:

Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện cho chủ trương đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở tại xã Vĩnh An theo Văn bản số 102/UBND-KTN ngày 01/02/2021. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ký hợp đồng với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đo đạc chính lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hộ khẩu tại xã Vĩnh An. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã đo đạc chính lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính cho 113 trường hợp. Trong đó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 84 trường hợp và 29 trường hợp do sai vị trí, ranh giới, diện tích, đối tượng sử dụng cần phải thu hồi Giấy chứng nhận và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra hồ sơ và trình UBND huyện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật (Trong đó có trường hợp của ông Trần Văn Ra).

(17)- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý các đơn vị khai thác mỏ cát sông Kôn. Do việc khai thác quá sâu, làm mực nước dòng sông xuống thấp, làm ảnh hưởng mạch nước giếng sinh hoạt của người dân. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh không xét cấp gia hạn cho các công ty khai thác mỏ cát sông Kôn - đoạn xã Bình Nghi.

Trả lời:

- Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Nghi có 02 mỏ cát (gồm: Công ty TNHH Xây dựng Tuấn Phong với diện tích 2,1ha và Công ty TNHH Đắc Tài với diện tích 2,5ha) và 01 mỏ cát nằm trên địa phận 02 xã Bình Nghi và Tây Bình là Công ty TNHH Gạch không nung Phương Thảo với diện tích 04ha được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác cát để sử dụng vào mục đích phục vụ thi công dự án Đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân do Ban Quản lý Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND xã Bình Nghi kiểm tra hoạt động khai thác cát của các đơn vị trên địa bàn xã Bình Nghi. Qua kiểm tra nhận thấy, các đơn vị khai thác cát trên địa bàn xã Bình Nghi trong quá trình hoạt động khai thác cơ bản đã thực hiện theo các nội dung của giấy phép khai thác như: cắm đầy đủ các cọc mốc ranh giới mỏ trên thực địa, lắp đặt camera giám sát tại khu vực mỏ và bố trí bảng thông tin giấy phép khai thác tại khu vực mỏ để người dân, chính quyền địa phương giám sát. Hoạt động khai thác cát của các đơn vị trên địa bàn xã Bình Nghi sẽ hết hạn vào ngày 31/10/2024 (ngày hoàn thành đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân theo Hợp đồng).

- Về ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bình Nghi: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các ngành chức năng liên quan và UBND xã Bình Nghi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát của các đơn vị trên địa bàn huyện nói chung và trên địa bàn xã Bình Nghi nói riêng; nếu phát hiện đơn vị nào hoạt động khai thác cát không đúng theo nội dung giấy phép khai thác của UBND tỉnh cấp sẽ tiến hành xác lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý và kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép theo quy định.

(18)- Cử tri Nguyễn Ngọc Anh và một số hộ dân có tham gia Dự án trồng rừng KFW6 thôn Phú Thịnh, xã Tây Phú kiến nghị: UBND huyện quan tâm và sớm có ý kiến cụ thể cho gia đình ông cũng như những hộ dân có tham gia Dự án trồng rừng KFW6 đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hiện tại không thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất được. Vì hiện nay, bản thân ông và một số trường hợp liên quan đã thỏa thuận việc xác lập hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng khi nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện/Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thì không được giải quyết (Lý do: Không đủ điều kiện để giải quyết).

Trả lời:

UBND huyện Tây Sơn thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân tham gia Dự án KFW6 với 3 loại mục đích sử dụng đất như sau: Trồng rừng sản xuất (được phép trồng rừng và khai thác); Khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung (dự án đã hỗ trợ tiền cho hộ gia đình chỉ thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng bổ sung, không được phép khai thác rừng); Khoanh nuôi bảo vệ rừng (Dự án đã hỗ trợ tiền cho hộ gia đình chỉ thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng, không cho phép khai thác rừng). Tuy nhiên, khi cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất thì ghi mục đích sử dụng đất chung là “đất trồng rừng sản xuất” nên đối với các trường hợp được giao đất vào mục đích khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung và khoanh nuôi bảo vệ rừng thì mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng đất được giao theo dự án. Do vậy, đối với các trường hợp được giao đất với mục đích rừng sản xuất được chuyển nhượng, đối với các trường hợp khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung và khoanh nuôi bảo vệ rừng thì không được chuyển nhượng. Các trường hợp tham gia Dự án KFW6 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng mục đích sử dụng đất được giao đất ban đầu hoặc đã được chỉnh lý mục đích sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng đất được giao đất ban đầu theo Dự án và đang sử dụng đất đúng mục đích thì được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các trường hợp ghi sai mục đích sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện, UBND các xã có triển khai thực hiện Dự án KFW6 tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện chỉnh lý đối với các trường hợp sai sót theo quy định.

(19)- Cử tri thôn Tả Giang 1, xã Tây Giang kiến nghị: UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết việc điều chỉnh diện tích sổ đỏ ở các khu nâng nền sau khi công trình Đập dâng Văn Phong bàn giao còn 1 số hộ chưa được điều chỉnh, cấp đổi (Cử tri đã kiến nghị nhiều lần) nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời:

- Đối với việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực nâng nền đập dâng Văn Phong: Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định đã thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu khu đất nâng nền do ảnh hưởng kênh Văn Phong, tại xã Tây Giang từ năm 2016. Về cơ bản đã được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa cấp đổi.

- Đối với những trường hợp vướng mắc nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và UBND xã Tây Giang họp dân, hướng dẫn thủ tục bổ sung hồ sơ vào ngày 31/5/2019 nhưng đến nay còn một số trường hợp chưa cung cấp bổ sung hồ sơ để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Vì vậy, đề được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị bà con liên hệ với UBND xã Tây Giang để được hướng dẫn bổ sung hồ sơ lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

(20)- Cử tri thôn Nam Giang, xã Tây Giang kiến nghị: Đề nghị UBND huyện Tây Sơn cung cấp thông tin cho Nhân dân biết về chủ trương thống nhất quy hoạch Khu công nghiệp Tây Giang, huyện Tây Sơn với quy mô 300ha tại thôn Nam Giang và thôn Thượng Giang 1. Vì một số hộ dân có nhu cầu tách

thừa đất thổ cư cho con cháu để xây dựng nhà ở, khi xây dựng hồ sơ tách thửa không làm được, chờ xin ý kiến cấp có thẩm quyền, với lý do là: Đất nằm trong quy hoạch.

Trả lời:

Theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035 và Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung đô thị Tây Sơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035; quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch tỷ lệ 1/2000 trung tâm xã Tây Giang, huyện Tây Sơn đến năm 2025 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại V được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 8275/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 thì khu vực thôn Nam Giang và Thượng Giang 1 được quy hoạch đất công nghiệp và đã được công bố công khai bản đồ quy hoạch tại địa phương. Việc tách thửa thuộc thẩm quyền của Văn Phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện, nhưng phải đảm bảo đúng theo Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Định (*sửa đổi tại Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh*) và phù hợp với quy hoạch.

(21)- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: *HĐND và UBND huyện sớm đơn đốc các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ ông Nguyễn Văn Năm ở xóm 01, thôn Mỹ An, xã Tây Bình tại thửa 80a, tờ bản đồ số 01 với hộ ông Nguyễn Thanh Phong và vợ là bà Bùi Thị Dư, thường trú tại thôn Mỹ An, xã Tây Bình, diện tích tranh chấp khoảng 100m². UBND xã đã tiếp nhận vụ việc, thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và thực hiện nhiều đợt hòa giải theo quy định nhưng không thành công. Do đó, UBND xã Tây Bình đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Năm gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến nay, hồ sơ vụ việc đã gửi các cơ quan chức năng có liên quan nhưng chưa được giải quyết.*

Trả lời:

Vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Năm và bà Bùi Thị Dư đã xảy ra từ năm 2016 và đã được UBND xã Tây Bình tổ chức hòa giải vào ngày 16/5/2016, nhưng bà Bùi Thị Dư không đồng ý với kết luận của Hội đồng hòa giải, nên buổi hòa giải không thành. Theo đó, UBND xã đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Năm khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, vào ngày 15/7/2022, UBND xã Tây Bình tiếp tục nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Năm liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa ông với bà Bùi Thị Dư. Do đó, UBND xã đã thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai (*Tại Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20/7/2022*) và mời hai bên đương sự (*Vợ chồng ông Nguyễn Văn Năm và vợ chồng bà Bùi Thị Dư*) đến UBND xã để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai, nhưng chỉ có vợ ông

Nguyễn Văn Năm là bà Phạm Thị Xí đến, còn vợ chồng bà Bùi Thị Dư và ông Nguyễn Thanh Phong vắng mặt, không có lý do nên việc hòa giải không thành.

Đến ngày 17/8/2022, UBND xã Tây Bình tiếp tục mời hòa giải việc tranh chấp đất đai theo đơn kiến nghị, phản ánh nêu trên, tham dự buổi hòa giải có vợ chồng ông Nguyễn Văn Năm, bà Bùi Thị Dư, ông Nguyễn Thanh Phong (Chồng bà Dư) vắng mặt. Hội đồng hòa giải xã đã tiến hành hòa giải theo quy định nhưng kết quả hòa giải vẫn không thành. Do đó, căn cứ theo khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013, UBND xã Tây Bình đã hướng dẫn ông Nguyễn Văn Năm gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn để giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 12/10/2022, UBND xã Tây Bình chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn giải quyết theo thẩm quyền (*Theo Phiếu chuyển số 02/PC-UBND ngày 12/10/2022 của UBND xã Tây Bình*).

Như vậy, căn cứ theo Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và ông Nguyễn Văn Năm đã lựa chọn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, do đó, thẩm quyền giải quyết là của Tòa án nhân dân. Đề nghị ông Nguyễn Văn Năm liên hệ UBND xã Tây Bình và Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn để được giải quyết.

3. Về lĩnh vực hạ tầng và giao thông

(22)- Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị: *UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, cho lấp đậy các nắp mương thoát nước đã bị bể tại Thôn 1 (Đoạn tiếp giáp Quốc lộ 19 - đường tỉnh lộ 636B) và đoạn mương thoát nước Quốc lộ 19 (Từ nhà Trần Văn Thái đến nhà Trần Văn Long ở thôn Thủ Thiện Hạ, xã Bình Nghi) đảm bảo an toàn giao thông cho người đi qua lại. Đồng thời, đoạn này người dân đặt các cống thoát nước làm cho dòng chảy bị nghẽn, nước tràn qua đường bê tông gây xói lở taluy và làm hư đường.*

Trả lời:

Ngày 03/10/2023, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành có liên quan tiến hành kiểm tra thực địa để giải quyết các vấn đề liên quan đến khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, bất cập trên Quốc lộ 19. Tại buổi làm việc Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh sớm khắc phục, sửa chữa các nắp tấm đan bị bể hư hỏng tại Km35+900 thôn 1, xã Bình Nghi (Đoạn tiếp giáp Quốc lộ 19 - đường tỉnh lộ 636B mà cử tri kiến nghị) gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông và đề nghị Công ty TNHH BOT 36.71 tiếp tục tăng cường công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng đoạn tuyến QL.19 trong phạm vi dự án BOT. Đến nay, Công ty TNHH BOT 36.71 ra quân giải tỏa làm thông thoáng hành lang an toàn đường bộ và các điểm ngập nước, khơi thông cống rãnh đường bộ Quốc lộ 19 từ Km32+400 đến Km35 QL19 tại địa bàn xã Bình Nghi, còn các tấm đan bị bể hư hỏng tại Km35+900 thôn 1, xã Bình Nghi Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh chưa khắc phục.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh, Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh kiểm tra, sớm khắc phục, sửa chữa các nắp tấm đan bị bể hư hỏng tại Km35+900 thôn 1, xã Bình Nghi (Đoạn tiếp giáp Quốc lộ 19 - đường tỉnh lộ 636B) nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

(23)- Cử tri xã Tây Giang và xã Tây Thuận phản ánh: Do nâng mặt đường Quốc lộ 19 nên một số khu vực dân cư có tình trạng nhà ở thấp hơn mặt đường, do đó khi trời mưa nước chảy vào nhà dân làm ảnh hưởng đến tài sản của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Ban Quản lý Dự án 2 và đơn vị thi công kiểm tra, nạo vét kịp thời mương thoát nước để đảm bảo nước chảy thông suốt.

Trả lời:

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tổ chức triển khai thi công đoạn đường qua địa bàn xã Tây Giang, Tây Thuận từ Km50 (đoạn qua Trạm thu phí) đến Km67 (đoạn qua Đèo An Khê), phần lớn chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa lần 1, đang tập trung thảm nhựa một số đoạn còn lại, hệ thống thoát nước và xây dựng cầu Bàu Sen, Cầu Ba La. Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản và đã làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, có giải pháp thi công phù hợp, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo môi trường, an toàn giao thông và tiêu thoát nước cho các khu vực dân cư lân cận trong quá trình thực hiện dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục có ý kiến với Ban Quản lý dự án 2 đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng các hệ thống thoát nước theo thiết kế được duyệt và thực hiện các biện pháp thi công phù hợp, nạo vét, thanh thải dòng chảy hạn chế việc làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và sinh hoạt của Nhân dân.

(24)- Cử tri thôn Phú Lạc, xã Bình Thành kiến nghị: Tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đi Vĩnh Thạnh (đoạn khu vực đồi núi thuộc phạm vi xóm Bình Đôn) có nhiều đoạn chưa xây dựng rãnh thoát nước hai bên đường, nên khi mưa lớn nước đổ từ trên cao xuống mang theo đất, đá tràn ra đường và đã gây ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông qua những đoạn đường này. Đề nghị UBND huyện phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra thực tế và có kế hoạch xây dựng rãnh thoát nước dọc tuyến cho phù hợp.

Trả lời:

Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư, được triển khai thi công từ tháng 11/2021 đến nay cơ bản hoàn thành các hạng mục và đã nghiệm thu kỹ thuật công trình. Dự án với chiều dài toàn tuyến L=36,74 Km (trong đó, đoạn từ Km5+730 - Km6+340 mặt đường hiện trạng bằng bê tông nhựa tận dụng lại hoàn toàn chỉ sửa chữa hư hỏng và bổ sung hệ thống an toàn giao thông). Trên tuyến, chủ đầu tư đã bổ sung một số rãnh thoát nước dọc 2 bên

đường để đảm bảo thu nước. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên không thể xây dựng hệ thống thoát nước đầy đủ toàn tuyến, trong đó có đoạn tuyến cử tri kiến nghị. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện tiếp tục đề nghị chủ đầu tư kiểm tra và có giải pháp xử lý việc đất, đá tràn ra đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

(25)- Cử tri thôn Đông Hòa, xã Bình Hòa kiến nghị: UBND huyện cho tu bổ kịp thời Tuyến đường ĐH 28, đoạn từ đầu thôn Đông Hòa đến thôn Kiên Thạnh để tránh xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Vì đoạn đường này nhiều điểm bị hư hỏng, nhiều ổ gà, người tham gia giao thông đi lại rất khó khăn. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát những phương tiện xe vận chuyển cát quá tải lưu thông trên đoạn đường này.

Trả lời:

Tuyến đường ĐH 28 Phú Phong đi Tây Bình, đoạn qua xã Bình Hòa có một số vị trí có mặt đường bị hư hỏng, ổ gà gây khó khăn cho việc lưu thông tại khu vực. Để khắc phục hư hỏng, UBND huyện đưa vào danh mục đầu tư công năm 2022: Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đi Tháp Dương Long, trong đó có đoạn tuyến mà cử tri kiến nghị. Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công dự án và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng công trình, dự kiến công trình sẽ triển khai thi công vào cuối năm 2023. Khi công trình triển khai xây dựng sẽ giải quyết vấn đề mà cử tri kiến nghị.

(26)- Cử tri thôn Phú Lâm, xã Tây Phú kiến nghị: UBND huyện tiếp tục thăm nhựa đoạn từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến Đền thờ Võ Văn Dũng, vì đoạn đường này đã xuống cấp, có nhiều ổ gà trên mặt đường nên dễ gây ra tai nạn giao thông.

Trả lời:

Đoạn đường từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến Đền thờ Võ Văn Dũng thuộc tuyến đường huyện ĐH24 Phú Phong đi Hàm Hồ. Trong những năm qua, UBND huyện đã bố trí vốn và tiến hành đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH24 Phú Phong đi Hàm Hồ, đoạn từ QL19 đến cầu Cây Thông với bề rộng mặt đường từ 5 - 9m, nền đường từ 6,5 - 18m. Do nguồn lực của huyện còn hạn chế và phải tập trung ưu tiên đầu tư cho các công trình giáo dục, y tế và các công trình phục vụ xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, nên chưa thể bố trí nguồn vốn để đầu tư thăm nhựa đoạn từ cầu Cây Thông, thôn Phú Mỹ đến Đền thờ Võ Văn Dũng. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch đưa công trình trên vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Trước mắt, để khắc phục các vị trí mặt đường bị xuống cấp, hư hỏng giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra và đưa vào khắc phục sửa chữa trong dự án bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường huyện năm 2024, để

đảm bảo phục vụ Nhân dân đi lại được thuận lợi.

(27)- Cử tri thôn Phú Thọ, xã Tây Phú phản ánh: Đoạn trước nhà ông Trần Văn Tập, thôn Phú Thọ thuộc tuyến đường từ thị trấn Phú Phong đi Hàm Hồ do không có mương thoát nước nên gây ra tình trạng ngập úng. Đề nghị UBND huyện quan tâm, đầu tư hệ thống mương thoát nước cho đoạn đường này.

Trả lời:

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, đoạn trước nhà ông Trần Văn Tập, thôn Phú Thọ thuộc tuyến đường huyện ĐH24 từ thị trấn Phú Phong đi Hàm Hồ do mặt đường thấp trũng, không có mương thoát nước hai bên đường nên gây ra tình trạng ngập nước cục bộ vào thời điểm trời mưa. Thời gian qua, UBND huyện đã đầu tư nâng cấp tuyến đường trên và có bố trí hệ thống thoát nước một số vị trí. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn chế nên chưa thể đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước toàn tuyến, trong đó có khu vực mà cử tri kiến nghị. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát và đề xuất UBND huyện đầu tư hệ thống thoát nước này khi cân đối được nguồn vốn. Trước mắt để đảm bảo thoát nước cho khu vực, UBND huyện giao UBND xã Tây Phú tổ chức khơi thông phụ lộ đất phía bên phải tuyến, dẫn dòng chảy nước tạm thời vào thời điểm mưa, đảm bảo sinh hoạt và đi lại của Nhân dân.

(28)- Cử tri xã Tây Giang và xã Tây Thuận phản ánh: UBND huyện tiếp tục kiến nghị với Ban Quản lý dự án 2 và đơn vị chủ đầu tư Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên một số nội dung sau:

+ Cần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thảm nhựa, hạn chế tối đa bụi bặm khi thi công để đảm bảo vệ sinh môi trường (Đoạn Ngã 3 Cầu 16 đến Cây xăng số 29) và vượt nối đường kết nối ở các đường ngang để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của Nhân dân.

+ Do thi công kéo dài, khi lu rung làm nứt vách nhà của 1 số hộ dân khu vực cầu 16. Một số đoạn đường thuộc khu vực dốc Đồng Phong ở Xóm 6, thôn Thượng Giang 2 bị hạ cos nền xuống quá sâu nên một số nhà ở của hộ dân cao hơn so với mặt đường, hiện không có lối đi đã ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống Nhân dân.

Trả lời:

Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang tổ chức triển khai thi công đoạn đường qua địa bàn xã Tây Giang, Tây Thuận từ Km50 (đoạn qua Trạm thu phí) đến Km67 (đoạn qua Đèo An Khê), phần lớn chiều dài tuyến đường đã được thảm nhựa lần 1, đang tập trung thảm nhựa một số đoạn còn lại và xây dựng cầu Bàu Sen, Cầu Ba La. Trong thời gian qua, UBND huyện đã có nhiều văn bản và đã làm việc với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải để yêu cầu đẩy nhanh tiến độ và thực hiện nghiêm công tác đảm bảo môi trường, an toàn giao thông trong quá trình

thực hiện dự án. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục có ý kiến với Ban Quản lý dự án 2 đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thảm nhựa, hạn chế tối đa bụi khi thi công để đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện vượt nôi đường kết nối ở các đường ngang còn lại để đảm bảo an toàn cho việc đi lại, sinh hoạt và buôn bán của Nhân dân. Đồng thời, huyện sẽ đề nghị Ban Quản lý dự án 2 kiểm tra, xem xét giải quyết đối với kiến nghị cử tri về việc một số nhà ở của hộ dân khu vực dốc Đồng Phong ở Xóm 6, thôn Thượng Giang 2 cao hơn so với mặt đường do hạ cos nền QL19 làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đối với các trường hợp cử tri phản ánh bị ảnh hưởng của quá trình lu rung gây nứt nhà, UBND huyện sẽ đề nghị Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương làm việc với các đơn vị bảo hiểm tiến hành giám định và giải quyết theo quy định.

(29)- Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị: *Tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đến Quốc lộ 19B đi qua cánh đồng thôn Kiên Ngãi làm chia cắt các tuyến đường nội đồng nên việc vận chuyển nông sản của bà con rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện phối hợp với các ngành chức năng có phương án cải tạo đường khác để Nhân dân thuận tiện trong việc vận chuyển nông sản.*

Trả lời:

Tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đến Quốc lộ 19B do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai thi công công trình theo thiết kế dự án được duyệt. Qua kiểm tra thực tế tại khu vực cử tri kiến nghị cho thấy Tuyến đường kết nối từ Đập dâng Phú Phong đến Quốc lộ 19B cắt ngang một số tuyến đường giao thông nội đồng qua cánh đồng thôn Kiên Ngãi, làm ảnh hưởng đến vận chuyển nông sản của người dân. Đây là tuyến đường giao thông nội đồng do UBND xã quản lý, do đó đề nghị UBND xã Bình Thành kiểm tra và có báo cáo đề xuất UBND huyện phương án giải quyết cụ thể.

(30)- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị:

+ UBND huyện đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực bờ kè giáp với Trường Trung học Phổ thông Quang Trung, đoạn Hẻm 01, đường Phan Đình Phùng, khu dân cư Tổ 10, Khối 4.

+ UBND huyện thảm nhựa tuyến đường Ngô Thị Nhậm nối dài để đồng bộ với đoạn đường đi lên chợ Phú Phong đã thảm nhựa.

Trả lời:

- Vấn đề cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực bờ kè giáp với Trường Trung học Phổ thông Quang Trung, đoạn Hẻm 01, đường Phan Đình Phùng, khu dân cư Tổ 10, Khối 4: Qua kiểm tra thực tế, hiện nay tại khu dân cư Tổ 10, Khối 4 có khoảng hơn 20 hộ gia đình cá nhân đã xây dựng nhà ở và sinh sống ổn định. Từ trước đến nay, việc thoát nước thải của các hộ dân tại khu vực chảy về ở phía sau nhà dân đổ và vào khu đất trống của Trung tâm Y tế dự phòng cũ (nay là cơ sở 2 của Trường Trung học cơ sở Võ Xán). Hiện nay, huyện đã giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát

triển quỹ đất huyện tiến hành đầu tư xây dựng một số hạng mục: Các phòng học, phòng chức năng, bể bơi, nhà thi đấu,...trong đó có hạng mục bể bơi và nhà thi đấu nằm ở khu đất trống trước đây, nên nhân dân tại khu vực không có nơi để xả nước thải của gia đình. Vấn đề cử tri đề nghị làm hệ thống thoát nước thải là cần thiết, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện khảo sát và đề xuất đầu tư kết hợp với việc đầu tư tường rào, công ngõ và sân nền của Trường Trung học cơ sở Võ Xán trong năm 2024.

- Về việc tham nhựa đường Ngô Thì Nhậm kéo dài: Để từng bước chỉnh trang đô thị, hướng đến xây dựng huyện Tây Sơn đạt đô thị loại IV, trong thời gian qua UBND huyện đã đầu tư tham nhựa rất nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong như: Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Sinh Sắc, Hai Bà Trưng, Ngô Thì Nhậm,...Việc cử tri kiến nghị đầu tư tham nhựa tuyến đường trên là cần thiết. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, các đơn vị liên quan và UBND thị trấn đề xuất UBND huyện bố trí tham nhựa tuyến đường trên khi cân đối được nguồn vốn.

(31)- Cử tri khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong phản ánh: Diện tích 10 ha đất trồng rau thuộc Tổ 3, Tổ 4, khối Thuận Nghĩa bị ngập úng khi trời mưa ảnh hưởng đến năng suất rau của Nhân dân, nguyên nhân do tuyến đường mới phục vụ thi công Đập dâng Phú Phong cắt ngang qua giữa đất màu làm cản trở dòng chảy khi trời có mưa. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, có ý kiến với đơn vị thi công để xử lý.

Trả lời:

Đập dâng Phú Phong là công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Bình Định do Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Công trình gồm có hạng mục đập dâng và hệ thống các đường dẫn. Đường dẫn phía bờ Bắc sông Kôn nối đập dâng với tuyến đường ĐH 28 (Phú Phong - Tây Bình), cắt ngang qua cánh đồng sản xuất rau màu khu vực Tổ 3, Tổ 4, khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong. Trên đoạn tuyến đường dẫn, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã bố trí cầu bản L=6m để tiêu thoát nước cho vùng sản xuất trên; ngoài ra, phía dọc kè sông Kôn, còn bố trí công tròn D80 để tiêu thoát nước cho một số diện tích sản xuất dọc kè. Qua kiểm tra, hiện nay có một số diện tích sản xuất nằm sát chân taluy tuyến đường dẫn trên, không có mương thu nước để dẫn dòng về cầu bản tiêu nước chính, do đó vào thời điểm mưa lớn tiêu nước không kịp có khả năng gây ngập úng cục bộ. Theo ý kiến của Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh thì đơn vị đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND thị trấn Phú Phong và các đơn vị liên quan dự kiến phương án bố trí nạo vét, tạo mương đất dọc mái taluy đường dẫn hiện nay để dẫn dòng thu nước đưa về cầu bản tiêu nước chính, xử lý vấn đề ngập úng cục bộ cho số diện tích này. Tuy nhiên, hiện nay Nhân dân vẫn đang sản xuất nên chưa triển khai thực hiện được. Do đó, để giải quyết vấn đề trên, UBND huyện giao UBND thị trấn Phú Phong phối hợp với Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh vận động nhân dân sản xuất rau màu khu vực Tổ 3,

Tổ 4, khối Thuận Nghĩa ngừng sản xuất để Ban Quản lý Dự án tỉnh tiến hành nạo vét mương đất nói trên để tạo dòng chảy, tiêu thoát nước.

(32)- Cử tri Khối 4, thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện đầu tư hệ thống thoát nước cho tuyến đường Võ Văn Đồng.

Trả lời:

Vấn đề cử tri đề nghị đầu tư hệ thống thoát nước cho tuyến đường Võ Văn Đồng là cần thiết, vì hiện nay tại khu vực chưa có hệ thống thoát nước, nhất là đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Quang Trung. Tuy nhiên, hiện nay nhà ở dân cư dọc hai bên đường khá sát với lòng đường, có vị trí không có vỉa hè, việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên cần nguồn kinh phí khá lớn. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, các đơn vị liên quan và UBND thị trấn Phú Phong khảo sát, tham mưu đề xuất UBND huyện bố trí đầu tư khi cân đối được nguồn vốn.

(33)- Cử tri Thôn M6, xã Bình Tân kiến nghị: UBND huyện đầu tư xây dựng cầu qua sông Quéo, đoạn bên sông sau nhà Rông để phục vụ bà con đi lại sản xuất trong mùa mưa.

Trả lời:

Khu vực mà cử tri đề nghị đầu tư xây dựng cầu qua sông Quéo, đoạn bên sông sau nhà Rông thuộc thôn M6, xã Bình Tân. Đây là tuyến đường giao thông ngõ xóm kết nối với đường nội đồng do UBND xã Bình Tân quản lý. Trong thời gian qua, từ nguồn vốn của địa phương và nguồn hỗ trợ từ chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, UBND xã Bình Tân đã đầu tư xây dựng đường bê tông trên tuyến đường này nối đến bờ sông để phục vụ cho nhân dân đi lại và sản xuất (phía bờ Bắc). Phía bên bờ Nam không có dân cư sinh sống, hầu hết là đất sản xuất nông nghiệp, rừng sản xuất, từ trước đến nay nhân dân và phương tiện lưu thông qua lại dưới lòng sông. Việc cử tri đề nghị xây dựng cầu trên là nhằm mục đích phục vụ sản xuất. Để giải quyết kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao UBND xã Bình Tân khảo sát, tính toán hiệu quả của công trình và khả năng nguồn lực của địa phương để bố trí đầu tư xây dựng cầu nêu trên khi đáp ứng đủ điều kiện.

4. Về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản

(34)- Cử tri Đình Gen, làng Xà Tang, xã Vĩnh An kiến nghị: Năm 2022, UBND huyện mở tuyến đường giao thông từ Khu du lịch Hàm Hồ đi Thác Đổ đã ảnh hưởng đến đất rẫy của ông tại Dốc Bà Hết nhưng gia đình ông không được bồi thường, hỗ trợ như các hộ dân khác. Đề nghị UBND huyện xem xét bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông theo đúng quy định.

Trả lời:

Qua rà soát hồ sơ công trình nói trên nhận thấy: Trong quá trình UBND xã Vĩnh An xác minh nguồn gốc đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB công trình nêu trên đã nhằm thửa đất của gia đình ông và thửa đất của gia đình ông

Đình KĐất là một thửa đất. Do đó, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đang phối hợp với UBND xã Vĩnh An để sớm hoàn tất thủ tục bồi thường cho gia đình ông trong thời gian đến đúng theo quy định hiện hành.

(35)- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: *Hiện nay, đơn vị thi công hệ thống cống thoát nước đường Nguyễn Thiếp chưa trả lại mặt bằng nên Nhân dân đi lại gặp khó khăn và dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết.*

Trả lời:

Hiện nay, đơn vị thi công tuyến đường nói trên đã hoàn thành công tác xây dựng và san lấp, hoàn trả mặt bằng thi công hệ thống cống thoát nước mưa nằm trong hồ sơ dự án theo quy định. Đối với phần việc xây dựng vỉa hè dọc theo tuyến cống nói trên thuộc phạm vi dự án “Chỉnh trang đô thị thị trấn Phú Phong” do UBND thị trấn Phú Phong làm Chủ đầu tư và đang triển khai thực hiện. UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Phú Phong đơn độc nhà thầu khẩn trương thi công, hoàn trả mặt bằng và báo cáo UBND huyện để trả lời cho cử tri.

(36)- Cử tri khối Phú Xuân, thị trấn Phú Phong kiến nghị: *Hiện nay, vùng ruộng đồng Cây Bón (Dưới Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân) nằm trong Dự án Khu dân cư Bắc Hùng Vương bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây mùi hôi thối, Nhân dân rất bức xúc. Nguyên nhân do bước triển khai san lấp mặt bằng của dự án này chưa được thực hiện nên nước thải của cống thoát nước dọc tuyến đường Phan Đình Phùng chảy xuống gây ra. Đề nghị UBND huyện sớm thực hiện san lấp mặt bằng khu dự án và có giải pháp xử lý nguồn nước thải trên không để xảy ra ô nhiễm.*

Trả lời:

UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm đại diện chủ đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương khối Phú Xuân. Để triển khai thực hiện dự án cần có nhiều bước thực hiện từ xin chủ trương đầu tư, khảo sát, thiết kế, đánh giá tác động môi trường... nên cần phải có thời gian để thực hiện các bước theo quy định. Đến nay, dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn được đơn vị tư vấn lập bản vẽ thiết kế thi công, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư sẽ triển khai thi công xây dựng theo quy định. Vấn đề xử lý nguồn nước thải này đã có trong thiết kế dự án, khi dự án được triển khai thi công sẽ xử lý triệt để vấn đề ô nhiễm này.

(37)- Cử tri khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong kiến nghị: *Con đường mới đang thi công đi từ khối Thuận Nghĩa đến thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, kích thước mặt đường Nhà nước đền bù là 18m. Nhưng hiện nay, đang thi công mở rộng hơn 22m, thâm vào đất của Nhân dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, giải quyết cho Nhân dân.*

Trả lời:

Công trình xây dựng tuyến đường từ Đập dâng Phú Phong đến Quốc lộ 19B do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các đoạn đi qua diện tích đất trồng lúa tiến hành giải phóng mặt bằng rộng 22m, đối với đoạn đi qua khu dân cư giải phóng mặt bằng rộng 31m, vì có vỉa hè và giải phân cách. Cụ thể các đoạn trong khu dân cư như sau:

- Đoạn từ cọc C134 lý trình KM1+635.54 đến cọc C154 lý trình KM1+869.22 dài 233,68m (từ nhà Hồ Diêu đến nhà xóm Kiên Ngãi) cắt ngang tuyến bình quân 31m.

- Đoạn từ cọc C154 lý trình KM1+869.22 đến cọc C172 lý trình KM2+152.34 dài 283,12 m (từ nhà xóm Kiên Ngãi đến ba hồ) cắt ngang tuyến bình quân 31,5 m.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi công trình bảo đảm theo quy định. Do đó, việc cử tri phản ánh nhà nước bồi thường, giải phóng mặt bằng rộng 18m mà tiến hành thi công xây dựng hơn 22m là không chính xác. UBND huyện có ý kiến đề đại biểu trả lời cho cử tri địa phương biết.

(38)- Cử tri Nguyễn Văn Dũng ở Xóm 2, thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng làm việc với các đơn vị thi công Quốc lộ 19 kiểm tra, bồi thường thiệt hại do đơn vị đổ thải gây bồi lấp cây cối, hoa màu của ông tại Khu vực đóc Bồn Bồn - đoạn đèo An Khê.

Trả lời:

Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên thuộc Ban Quản lý dự án 2 Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, hiện nay đang triển khai thi công đoạn qua địa bàn huyện Tây Sơn. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan và UBND xã Tây Thuận kiểm tra, rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng, tham mưu UBND huyện kiến nghị với Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải để giải quyết theo thẩm quyền.

(39)- Cử tri Khối 4, thị trấn Phú Phong kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công khoan lỗ cắm cờ vỉa hè sau khi lát đá granite đối với tuyến đường Quang Trung ở Tổ 1, Khối 4 để Nhân dân treo cờ dịp kỷ niệm lễ, Tết (Cử tri đã kiến nghị nhiều lần).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công vỉa hè của tuyến đường nói trên khoan lỗ cắm cờ cho cử tri, nhưng hiện nay do thời tiết không thuận lợi, diễn biến phức tạp, mưa kéo dài nên việc khoan lỗ cắm cờ chưa thực hiện được. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất

huyện làm việc với đơn vị thi công hoàn thành việc khoan lỗ để cử tri treo cờ dịp lễ, Tết đảm bảo hoàn thành trước Tết nguyên đán năm 2024.

6. Về lĩnh vực điện

(40)- Cử tri thôn Kiên Long, xã Bình Thành kiến nghị:

+ *Hiện nay, tình trạng hệ thống dây điện đi qua nầm sát mái nhà của bà Trần Thị Thanh Bình gây nguy hiểm trong mùa mưa bão sắp đến, đề nghị ngành điện lực kiểm tra có phương án di dời.*

Trả lời:

Đây là đường dây sau công tơ của ông Hòa (được kéo từ công tơ về đến nhà) và băng qua chuồng bò của bà Bình. Trường hợp này đã được chính quyền địa phương và hai bên gia đình thống nhất phương án xử lý.

+ *Tại hành lang lưới điện hạ thế trước và trên nhà của ông Huỳnh Văn Sỹ ở thôn Kiên Long, có các loại cây cối chằng chịt trên hệ thống dây điện gây nguy hiểm trong mùa bão sắp đến, đề nghị Điện lực Phú Phong kiểm tra, phối hợp cùng Nhân dân phát dọn, cắt hạ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa, bão.*

Trả lời:

UBND huyện đã làm việc với Điện lực Phú Phong về việc bảo đảm an toàn lưới điện và người dân trong mùa mưa lũ. Theo đó, Điện lực Phú Phong đã có kế hoạch trong tháng 11 phát dọn cây cối tại khu vực này (lộ 3 thuộc trạm biến áp Kiên Long 1), đề nghị UBND xã Bình Thành vận động để người dân trong khu vực phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị quản lý lưới điện phát dọn cây cối nhằm đảm bảo an toàn về điện cho nhân dân trước mùa mưa bão.

(41)- Cử tri thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành kiến nghị:

+ *Hệ thống đường điện phía sau Trường Tiểu học Bình Thành (Điểm Trường thôn Kiên Ngãi) đã xây dựng xong nhưng đến nay, chưa di dời công tơ điện đến đường dây mới để người dân sử dụng điện được thuận lợi. Đề nghị Điện lực Phú Phong sớm di dời, vì hiện nay các hộ dân này kéo đường dây điện quá xa và chằng chịt nhau gây mất an toàn.*

Trả lời:

Tất cả các nhánh đường dây xây dựng mới sau Trường Tiểu học Bình Thành đều đã được đấu nối vào hệ thống điện và Điện lực Phú Phong đã thông báo đến UBND xã. Việc di dời công tơ về cột điện gần nhà theo yêu cầu của người dân để dễ quản lý, giảm hao hụt, giảm nguy cơ mất an toàn... là cần thiết, đề nghị các hộ dân có liên quan liên hệ với Điện lực Phú Phong để phối hợp thực hiện.

+ *Hiện nay, nhân viên Bưu điện xã thu tiền điện tại thôn Kiên Ngãi đi muộn về sớm, không đảm bảo thời gian nên rất khó khăn cho người dân đến nộp tiền điện. Đề nghị Bưu điện huyện Tây Sơn chỉ đạo nhân viên bưu điện xã thực hiện thu tiền điện theo đúng thời gian quy định.*

Trả lời:

Nhằm giảm tải cho các điểm thu tại Bưu điện Văn hóa xã, đối tác của Điện lực là Bưu điện Tây Sơn đã tổ chức các điểm thu tập trung để tạo thuận lợi cho khách hàng nộp tiền điện, ngoài thời gian thu tại các điểm thu tập trung, tại Bưu Điện văn hóa xã vẫn thực hiện thu tiền điện vào các ngày làm việc bình thường, do đó, cử tri có thể lựa chọn hình thức nộp, thời gian nộp tiền điện phù hợp.

+ *Tuyến đường Quốc lộ 19B sau khi xây dựng nâng cấp mở rộng có một trụ điện nhô ra ngoài đường tại vị trí gần nhà ông Trần Xuân Quy ở thôn An Đông, thường xuyên xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Đề nghị Điện lực Phú Phong có phương án di dời để bảo đảm an toàn cho người dân.*

Trả lời:

Công trình nâng cấp, mở rộng QL19B do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, sau khi hoàn thành có một số vị trí thuộc địa bàn huyện Tây Sơn chưa hợp lý, trong đó có trụ điện nhô ra ngoài ở khu vực thôn An Đông, xã Bình Thành. UBND huyện đã đề nghị Sở Giao thông vận tải khắc phục những bất cập trên tuyến. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được Sở Giao thông vận tải khắc phục. UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Giao thông vận tải xử lý trong thời gian tới để bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông qua khu vực này.

(42)- Cử tri thôn An Đông, xã Bình Thành kiến nghị:

+ *Đề nghị Điện lực Phú Phong kiểm tra lại hệ thống điện truyền tải từ Trạm biến áp trước thôn An Đông đi vào xóm Bắc, vì lượng điện cung cấp đến hộ gia đình rất yếu, làm ảnh hưởng việc sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.*

Trả lời: Để khắc phục tình trạng thiếu điện khu vực này, ngành điện đã đầu tư xây dựng lưới điện hạ áp để liên kết trạm biến áp Kiên Ngãi 3 với trạm biến áp An Đông, công trình dự kiến nghiệm thu trong tháng 11, ngay sau khi nghiệm thu, Điện lực sẽ tách lưới và chuyển phụ tải hợp lý nhằm cải thiện chất lượng điện.

+ *Việc vận hành hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 19B chưa phù hợp cần điều chỉnh thời gian thấp sáng. Vì buổi chiều thường hay bật sớm nhưng buổi sáng tắt quá sớm thời gian này còn tối bà con đi tập thể dục nhiều dễ gây tai nạn giao thông.*

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện hiệu chỉnh lại thời gian chiếu sáng của hệ thống điện trên tuyến Quốc lộ 19B phù hợp với mùa đông, cụ thể: bắt đầu từ 17h00 chiều hôm trước đến 6h00 sáng ngày hôm sau.

(43)- Cử tri Khối 5, thị trấn Phú Phong kiến nghị: *Hiện nay, Điện lực Phú Phong thông báo thu tiền điện bằng điện thoại minh gây khó khăn cho người già yếu, không có điện thoại để sử dụng và có người không thành thạo việc sử dụng, thanh toán không kịp thời. Đề nghị ngành điện có giải pháp*

khác để giúp người già yếu, neo đơn thuận tiện trong việc thanh toán tiền điện.

Trả lời: Nhằm từng bước thực hiện chủ trương Chuyển đổi số của Chính phủ và minh bạch hóa các hoạt động của ngành điện. Bắt đầu từ 01/7/2023, Công ty Điện lực Bình Định - Điện Lực Phú Phong đã ngừng gửi thông báo qua tin nhắn SMS và chuyển đổi kênh gửi thông báo về điện đến khách hàng sang các ứng dụng điện tử như: App EVNCPC CSKH, Zalo Official Account TCT Điện lực miền Trung – EVNCPC, Email.

Sự chuyển đổi này sẽ mang đến cho khách hàng nhiều thuận lợi trong việc kết nối với các dịch vụ của ngành điện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn khoảng cách, đa dạng hóa hình thức giao tiếp giữa khách hàng với ngành điện. Quý khách hàng vui lòng tải app EVNCPC CSKH, truy cập web <https://cskh.cpc.vn/> hoặc đăng ký Zalo OA "TCT Điện lực miền Trung - EVNCPC". Điện lực Phú Phong khuyến khích và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tạo nhóm thông báo chung cho các khách hàng trong cùng gia đình để thông tin tiền điện và các dịch vụ điện khác cho nhau biết.

Đề nghị cử tri phối hợp với Điện lực Phú Phong để lựa chọn một trong các kênh gửi/nhận thông tin nêu trên phù hợp nhất để nhận thông tin liên quan về điện.

(44)- Cử tri xã Tây An kiến nghị: Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Phú Phong trong việc chôn các trụ điện đã làm lấp đoạn nương từ nhà ông Nguyễn Thế Nhiên đến ngõ ông Ngô Văn Tám ở thôn Đồng Quy, xã Tây An.

Trả lời:

Lưới điện đang thi công dang dở (trồng trụ nhưng chưa kéo dây) thuộc công trình hoàn thiện lưới điện năm 2023, công trình này do Công ty TNHH Xây lắp công nghiệp Quảng Ngãi thi công (xây dựng lưới điện 3 pha để thay thế lưới điện 1 pha hiện có). Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Điện lực Phú Phong đã thông báo và đề nghị đơn vị thi công phối hợp với địa phương để xử lý.

(45)- Cử tri thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú kiến nghị: Ngành Điện lực khảo sát, kiểm tra lại và quan tâm bổ sung thêm 4 trụ điện, đường dây 0,4 KV ở khu vực từ hộ ông Nguyễn Ngân đến điểm cuối hộ ông Trương Công Tấn. Vì khu vực này dân cư đông, nhưng hệ thống trụ điện rất ít, nên đường dây điện khu vực này chằng chịt, võng thấp, gây mất an toàn cho Nhân dân.

Trả lời:

Nội dung này Điện lực đã trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 8, nội dung trả lời như sau: Cụm công tơ của khách hàng Trương Công Tấn, Nguyễn Ngân ... đang nhận điện từ TBA Phú Hiệp; đường dây thấp, mất an toàn theo ý kiến cử tri là đường dây 0,2kV sau công tơ, thuộc tài sản khách hàng nên khách hàng có trách nhiệm kiểm tra, thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng để đường dây vận hành an toàn. Việc đầu tư xây dựng mới lưới điện vào sâu khu vực nhà dân, Điện lực sẽ đề xuất Tổng Công ty xem xét đầu tư ở những năm tiếp theo nếu đảm bảo các tiêu chí về vốn và hiệu quả đầu tư.

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Về lĩnh vực y tế

(46)- Cử tri thị trấn Phú Phong kiến nghị: Đề nghị nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Trả lời:

Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn đang được UBND tỉnh đầu tư xây mới các hạng mục công trình như: Khoa Nội, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc; đầu tư sửa chữa, cải tạo các khoa phòng cũ đã xuống cấp với tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng và đầu tư mua sắm hệ thống thiết bị để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân.

(47)- Cử tri xã Tây An kiến nghị: Hiện nay, cơ sở vật chất, máy móc khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn chưa đầy đủ; đội ngũ y, bác sĩ còn thiếu, chậm trễ trong việc khám chữa bệnh và tinh thần trách nhiệm chưa cao đối với Nhân dân. Đề nghị UBND huyện làm việc với Trung tâm Y tế huyện để có giải pháp khắc phục.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tây An, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cụ thể như sau:

- Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn có 51 bác sĩ. Năm 2023, Trung tâm Y tế đăng ký tuyển dụng 26 bác sĩ, tuy nhiên mới chỉ tuyển dụng được 02 bác sĩ, vì vậy nhân lực của Trung tâm Y tế huyện còn thiếu nhiều nên đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân đến khám và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Trong thời gian đến, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ nhân viên y tế, nhất là bác sĩ chuyên khoa để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân địa phương.

- Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho viên chức về giao tiếp, ứng xử trong cơ sở khám chữa bệnh, về y đức, về quy chế bệnh viện, bảo đảm công tác khám chữa bệnh luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Trung tâm Y tế huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh trong toàn thể đội ngũ nhân viên y tế của đơn vị và thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện của cán bộ, viên chức của Trung tâm Y tế, nếu phát hiện các hành vi vi phạm các quy định về quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp gây phiền hà cho người bệnh và người nhà bệnh nhân sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

- Về trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn cơ bản đầy đủ để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân theo phân tuyến cho Trung tâm Y tế huyện. Tuy nhiên, vào tháng 9/2023, máy CT Scanner của Trung tâm Y tế bị hỏng, đang trong giai đoạn sửa chữa nên có lúc chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện đang được quan tâm đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế với tổng giá trị 10 tỷ đồng. Sau

khi thực hiện hoàn thành việc mua sắm sẽ bổ sung máy móc, trang thiết bị y tế phục vụ người bệnh.

2. Về lĩnh vực văn hóa

(48)- Cử tri thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân kiến nghị: Đề nghị tỉnh sớm triển khai chương trình Đài phát thanh truyền hình Bình Định qua hệ thống online để tạo điều kiện cho Nhân dân tiếp cận thông tin.

Trả lời:

Việc triển khai thực hiện phát sóng online nội dung chương trình phát thanh và chương trình truyền hình đối với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thuộc thẩm quyền chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh. Thời gian qua Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đã thực hiện cung cấp chương trình phát thanh và truyền hình online để phục vụ người dân tại địa chỉ <http://binhdinh.tv.vn>. Nếu người dân có nhu cầu nghe chương trình phát thanh và chương trình truyền hình online của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thì truy cập vào địa chỉ nêu trên.

Ngoài ra, để đảm công tác số hóa đồng bộ hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 19/9/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn huyện đến năm 2025, trong đó giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tiến hành hướng dẫn các địa phương thực hiện đầu tư, chuyển đổi đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Kết quả, đến nay toàn huyện có 10/15 xã, thị trấn đã thực hiện đầu tư chuyển đổi, còn lại 5 xã đang thực hiện và dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2023, đảm bảo 100% đài cơ sở trên địa bàn huyện được số hóa để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cung cấp thông tin thiết yếu đến các tầng lớp Nhân dân.

3. Về lĩnh vực giáo dục

(49)- Cử tri khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong kiến nghị: Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng nâng cấp Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, vì hiện nay, các dãy phòng học đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh.

Trả lời:

UBND huyện đã có Quyết định số 8587/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Trong đó có công trình Trường Tiểu học Trần Quang Diệu; hạng mục: xây dựng 06 phòng và Khu hiệu bộ, UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện làm đại diện chủ đầu tư và đang triển khai thi công xây dựng theo quy định.

(50)- Cử tri xã Tây Thuận kiến nghị: UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm đầu tư xây dựng bể bơi ở điểm Trường Tiểu học và

Trung học cơ sở Tây Thuận để dạy bơi cho các em, giảm tai nạn đuối nước.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện phối hợp khảo sát cụ thể có đề xuất việc đầu tư xây dựng bể bơi tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Tây Thuận để dạy bơi cho các em học sinh nhằm góp phần giảm tai nạn đuối nước.

III. VỀ LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

(51)- Cử tri khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong phản ánh: Đoàn xe chở cát của Công ty cổ phần đầu tư Phú Hưng Hà Nội lưu thông hàng ngày qua các tuyến đường gần khu vực sản xuất rau (Tục danh Gò Chợ) ở khối Thuận Nghĩa gây ra tình trạng bụi đất, cát bám vào cây trồng và làm ảnh hưởng đến năng suất rau của bà con. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, có ý kiến với đơn vị vận chuyển khai thác cát để có hướng giải quyết.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều dự án xây dựng cơ bản, nhiều tuyến đường được thi công (Đập dâng Phú Phong; cao tốc Bắc - Nam; đường tránh Phú Phong; các tuyến đường huyện (Thuận nghĩa, Phú Phong đi Kiên Ngãi, Bình Thành, nâng cấp mở rộng QL19...). Hiện tại có 17 mỏ cát, đất được đưa vào hoạt động để phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh dẫn đến lượng phương tiện giao thông tăng cao, nhất là phương tiện vận chuyển vật liệu phục vụ các công trình, dự án..., do đó đã tác động đến tình hình trật tự ATGT, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện đã triển khai các đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, nhất là Kế hoạch về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện; tập trung xử lý các trường hợp xe tải chở vật liệu không che chắn để rơi vãi hàng hóa, chảy nước trên đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông... Tổ chức tuyên truyền cho 74 chủ xe là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách và tài xế ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT; 670 chủ xe và lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn huyện cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT, không chở hàng quá khổ, quá tải; thay đổi thiết kế xe; 17 chủ mỏ vật liệu cam kết không mức cát, đất quá chiều cao, không mức cho xe vận tải coi nới thành, thùng xe. Qua tuần tra, kiểm soát đã lập biên bản xử lý 132 trường hợp xe tải vi phạm với các lỗi như: Chở hàng để rơi vãi xuống đường, chở hàng vượt quá kích thước xe, chở hàng hóa quá tải trọng.... Từ đó, tình trạng xe tải vi phạm trên địa bàn huyện đã được chấn chỉnh; đa số chủ các phương tiện, lái xe, đã chấp hành tốt các quy định trong hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao

thông và hạn chế bụi bẩn phát sinh trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm môi trường.

(52)- Cử tri xã Tây Bình kiến nghị: UBND huyện quan tâm tiếp tục đề xuất với các ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đoạn tiếp giáp giữa Quốc lộ 19B và đường Tây tỉnh thuộc địa phận xã Tây Bình. Vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, không an toàn cho người tham gia giao thông.

Trả lời:

Theo thống kê của Công an huyện, trong năm 2023 tại ngã tư đường QL19B (đoạn đường tránh) giao nhau với đường ĐT638 đã xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm chết 01 người, bị thương 01 người. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có kiến nghị và Sở giao thông vận tải tỉnh đã lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ 50km/h tại km45+00 (Mỹ An, Tây Bình) và tại km50+600 (Vân Tường, Bình Hòa). UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu văn bản đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh lắp đặt bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại điểm cử tri đã kiến nghị và đang chờ ý kiến của Sở Giao thông vận tải tỉnh tổng hợp xem xét.

(53)- Cử tri khối Hòa Lạc, thị trấn Phú Phong kiến nghị: Các ngành, cấp có thẩm quyền lắp đặt biển báo hoặc đèn tín hiệu giao nhau với đường ưu tiên tại đoạn giao nhau giữa tuyến đường Đồng Ông Canh và tuyến Quốc lộ 19, vì đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn. **Cử tri xã Bình Nghi kiến nghị:** Các ngành, cấp có thẩm quyền lắp biển báo giao thông ở ngã tư Quốc lộ 19 (đoạn nhà ông Nguyễn Bá Mươi), vì nơi này gần Trường Tiểu học số 2 Bình Nghi nên học sinh qua lại nhiều, rất dễ gây ra tai nạn giao thông. **Cử tri xã Bình Tân kiến nghị:** Các ngành, cấp có thẩm quyền lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư thôn Mỹ Thạch để đảm bảo cho người tham gia giao thông được an toàn.

Trả lời:

Thời gian qua, Công an huyện phối hợp với các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, xác định điểm đen, điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, khắc phục. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện kiến nghị Sở giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn (01 điểm trên tuyến ĐT637 thuộc thôn Thượng Sơn xã Tây Thuận; 01 điểm trên ĐT638 thuộc thôn Nhon Thuận xã Tây Vinh; 01 điểm tại ngã tư xã Bình Thuận...).

Thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát, xác định điểm đen, điểm tiềm ẩn theo đúng Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Quy định về xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác” để rà soát, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn huyện theo kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành của huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, C2;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Chí Hùng